

Số: /LĐTBOXH-CSLD
V/v triển khai quy định về hỗ trợ
kinh phí huấn luyện từ Quỹ tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp.

Đồng Nai, ngày tháng năm 2024

Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông báo chính sách hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp khi doanh nghiệp có đủ các điều kiện sau:

- Người sử dụng lao động có thời gian liên tục đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện từ đủ 12 tháng trở lên cho đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động.

- Doanh nghiệp tự huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động đảm bảo đúng và đầy đủ về thời gian và nội dung chương trình huấn luyện theo quy định tại Điều 18, 19, 20 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.

- Thực hiện đầy đủ báo cáo định kỳ công tác an toàn, vệ sinh lao động, báo cáo tình hình tai nạn lao động hàng năm theo quy định.

Đối với những doanh nghiệp đã đăng ký và thực hiện huấn luyện năm 2023: Để có cơ sở thực hiện xét duyệt kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động từ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các nhóm đối tượng 1, 2, 3, 5, 6 có đủ điều kiện hưởng theo quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đề nghị các doanh nghiệp thực hiện rà soát và lập hồ sơ (theo phụ lục đính kèm) và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/5/2024 để tổng hợp, thẩm định gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phân bổ kinh phí thực hiện.

Đối với năm 2024 và các năm tiếp theo: Đề nghị các doanh nghiệp thực hiện rà soát đối tượng đã được huấn luyện đầy đủ các nội dung, chương trình của năm trước để lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (hồ sơ theo phụ lục đính kèm) và gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, thẩm định gửi Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét phân bổ kinh phí hỗ trợ thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đồng Nai (qua phòng Chính sách lao động), số điện thoại: 0251.3941320 để được hướng dẫn thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc, Phó GD (A. Dũng);
- Phòng CSLĐ (theo dõi, t/h);
- VP Sở (đăng Website);
- Lưu VT, CSLĐ(Tuần).

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nông Văn Dũng

PHỤ LỤC

Mức hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động

(Kèm theo Công văn số /LDTBXH-CSLĐ ngày / /2024 của Sở LĐ-TBXH)

Stt	Nội dung huấn luyện	Đối tượng	Mức hỗ trợ	Thành phần hồ sơ
1	Mức hỗ trợ tối đa 70% chi phí huấn luyện thực tế cho từng đối tượng đủ điều kiện nhưng tối đa không quá mức quy định tại mục 2			
2	Huấn luyện lần đầu	An toàn vệ sinh viên	Không quá 150.000 đồng/người	<p>- Văn bản đề nghị hỗ trợ huấn luyện theo Mẫu số 11 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP.</p> <p>- Bản sao các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc tổ chức huấn luyện theo quy định của pháp luật (hóa đơn thanh toán, hợp đồng huấn luyện, kết quả huấn luyện, thông báo huấn luyện...) và các chi phí thực tế có liên quan đến việc huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng đề nghị hỗ trợ.</p>
		Người quản lý phụ trách ATVSLĐ và người làm công tác y tế	Không quá 300.000 đồng/người	
		Người làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ	Không quá 600.000 đồng/người.	
		Người làm công tác ATVSLĐ	Không quá 700.000 đồng/người	
3	Huấn luyện định kỳ	Không quá 50% mức hỗ trợ huấn luyện lần đầu		<p>- Danh sách các nhóm đối tượng đã huấn luyện.</p>